



คำสั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๘๘๓/ ๒๕๕๘
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีแนวทางที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการซื้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัด ส.ป.ก. ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุวรรณ บุราพรนุสรณ์)

รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(แนบท้ายคำสั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ ๘๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด	ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
๑	<p>ศูนย์บริหารจัดการซื้อร้องเรียนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่</p>	<p>สำนักบริหารกลาง</p>	<p>หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการซื้อร้องเรียน ส.ป.ก.</p> <p>- กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามคู่มือกระบวนการจัดการซื้อร้องเรียนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ</p>	
๒	<p>นางสาวจิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ</p> <p>บรรณารักษ์ชำนาญการ</p>	<p>สำนักบริหารกลาง</p>	<p>"เจ้าหน้าที่" ผู้รับผิดชอบจัดการซื้อร้องเรียนของศูนย์บริหารจัดการซื้อร้องเรียน ส.ป.ก.</p> <p>- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียนของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามคู่มือกระบวนการจัดการซื้อร้องเรียนฯ อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ</p>	
๓	<p>นางนันทพร คำเปี่ยม</p> <p>เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชำนาญงาน</p>	<p>สำนักบริหารกลาง</p>	<p>"เจ้าหน้าที่" ผู้รับผิดชอบจัดการซื้อร้องเรียนของศูนย์รับซื้อร้องเรียนของหน่วยงาน</p> <p>- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียนของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตามคู่มือกระบวนการจัดการซื้อร้องเรียนฯ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ</p>	
	<p>หน่วยงานในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป</p>	<p>สำนัก กอง ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด</p>	<p>"เจ้าหน้าที่" ผู้รับผิดชอบจัดการซื้อร้องเรียนของศูนย์รับซื้อร้องเรียนของหน่วยงาน</p> <p>- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียนของ ส.ป.ก.จังหวัด ให้เป็นไปตามคู่มือกระบวนการจัดการซื้อร้องเรียนฯ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ</p>	